
 

กยท-สมาคมไม้ยางพาราร่วมลงนามบริหารราคายางพารา 

 

กยท.และสมาคมไม้ยางพาราไทยร่วมลงนามMOUโครงการบริหารจัดการไม้ยางพารา เพ่ือให้
เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

 วันนี้ (4พ.ค. 60) นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย
ว่า กยท . และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
บริหารจัดการไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง
สามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแบบครบวงจร จะสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง
เกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
ด้วย 

 ท้ังนี้ในแต่ละปีจะมีเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องโค่นยาง เพื่อด าเนินการปลูกใหม่อาจปลูก
แทนด้วยยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอื่นหลายราย ซึ่ง กยท . ได้ก าหนดเป้าหมายการโค่นยางปีละ
กว่า 400,000 ไร่ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพในการน าไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป 
รวมท้ัง เป็นการบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานของยางพาราในระบบด้วย ฉะนั้น ยางพาราจึงเป็น
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญมากเพราะไม่ใช่เพียงจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะปลูกเท่านั้น แต่ยัง
สามารถสร้างรายได้ในการโค่นไม้ยางได้อีกด้วย  



 โครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการท่ี
ส าคัญ จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาท่ีเหมาะสมและ
ยุติธรรม เพราะท่ีผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางท่ีต้องโค่นยาง เพื่อด าเนินการปลูกแทนใหม่จะ
ประสบกับปัญหาการขายไม้ยางเป็นอย่างมาก ท้ังการผูกขาดจากผู้ประกอบการท่ีรับซื้อไม้ยาง ซึ่ง
มีไม่กี่ราย การถูกกดราคา การรับซื้อแต่ไม่หมดทุกส่วน เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งไม้ยางพาราเป็นไม้ที่
ถูกต้องตามกฎหมายในการน าไปแปรรูป และส่งออก สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง รวมถึง
ผู้ประกอบกิจการโรงไม้ต่างๆ ได้  

 นายธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า การยางแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกร
รับรู้ข้อมูลและประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ และเป็นหน่วยงานท่ีรับสมัครเกษตรกรและผู้
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจน สนับสนุนข้อมูล
พื้นฐานของเกษตรกร ข้อมูลสวนยางพาราท่ีประสงค์จะโค่นเพื่อปลูกแทน ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์โดยความยินยอมของเกษตรกรท่ีประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

 ด้านนายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวว่า การร่วมมือ
กันระหว่าง กยท . และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อภาค
เกษตรกร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรได้รับทราบว่าสินค้าของตนขายได้ในราคาเท่าไร โดยไม่ต้องผ่าน
ตัวแทนหรือคนกลางท่ีจะเข้ามากดราคาแล้ว ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็สามารถทราบต้นทุน
ราคาวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบท่ีแน่นอนในการผลิต ลดปัญหาคนกลางท่ีเข้ามาปั่นราคาขึ้นลงได้ 
เพราะนอกจากอุตสาหกรรมไม้ยางแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนน าไม้ยางไปแปรรูปเป็น
วู้ด พาเลท เป็นพลังงานเช้ือเพลิงซึ่งเป็นท่ีต้องการมากในตลาดโลก จะส่งผลให้ไม้ยางพาราเป็น
ผลผลิตที่สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาล ท้ังนี้ องค์ความรู้ท่ี กยท . ได้คิดสูตร
ในการค านวณต้นทุนการผลิตจากนักวิชาการซึ่งถือได้ว่ามีความแม่นย ามากอยู่แล้ว ถือได้ว่างานนี้
เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของ กยท . ท่ีเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราท้ัง
ระบบ 

 

 

 

 



 วนัท่ี  4  พ.ค.  60 
หัวข้อข่าว  กยท.-สมาคมไม้ยางพาราไทย เซ็น MoU ร่วม
โครงการบริหารจัดการไม้ยางพารา ลดปัญหาคนกลาง 

 
 
กยท.-สมาคมไมย้างพาราไทย เซน็ MoU รว่มโครงการบรหิารจัดการไมย้างพารา ลดปัญหาคนกลาง 

ส านักขา่วอนิโฟเควสท ์(IQ) -- พฤหสับดทีี ่4 พฤษภาคม 2560 17:17:02 น. 

 นายธธีชั สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยวา่ กยท. และสมาคมธรุกจิไม ้

ยางพาราไทย รว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืโครงการบรหิารจัดการไมย้างพาราของการยางแหง่ประเทศไทย 

เพือ่รว่มกนัสนับสนุนทรัพยากรทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิการโครงการบรหิารจัดการไมย้างพาราเพือ่ใหเ้กษตรกร

ชาวสวนยางสามารถขายไมย้างพาราไดใ้นราคาทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม ซึง่เป็นการรว่มพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมไม ้

ยางพาราแบบครบวงจร จะสามารถสรา้งผลประโยชนส์งูสดุตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้เกษตรกรชาวสวนยาง การยางแหง่

ประเทศไทย และผูป้ระกอบการธรุกจิอตุสาหกรรมไมย้างพาราดว้ย 

ทัง้นีใ้นแตล่ะปีจะมเีกษตรกรชาวสวนยางจะตอ้งโคน่ยาง เพือ่ด าเนนิการปลกูใหมอ่าจปลกูแทนดว้ยยางพารา หรอืไม ้

เศรษฐกจิอืน่หลายราย ซึง่ กยท. ไดก้ าหนดเป้าหมายการโคน่ยางปีละกวา่ 400,000 ไร ่เพือ่ใหผ้ลผลติทีไ่ดม้คีณุภาพใน

การน าไปแปรรปูในอตุสาหกรรมตา่งๆ ตอ่ไป รวมทัง้ เป็นการบรหิารจัดการอปุสงค ์อปุทานของยางพาราในระบบดว้ย 

ฉะนัน้ ยางพาราจงึเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ าคัญมากเพราะไมใ่ชเ่พยีงจะสรา้งรายไดใ้หเ้กษตรกรขณะปลกูเทา่นัน้ แตย่ัง

สามารถสรา้งรายไดใ้นการโคน่ไมย้างไดอ้กีดว้ย 

 

 โครงการบรหิารจัดการไมย้างพาราของการยางแหง่ประเทศไทย จงึเป็นอกีหนึง่โครงการทีส่ าคัญ จะชว่ยให ้

เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขายไมย้างพาราไดใ้นราคาทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม เพราะทีผ่า่นมาเกษตรกรชาวสวนยาง

ทีต่อ้งโคน่ยาง เพือ่ด าเนนิการปลกูแทนใหมจ่ะประสบกบัปัญหาการขายไมย้างเป็นอยา่งมาก ทัง้การผกูขาดจาก

ผูป้ระกอบการทีร่ับซือ้ไมย้าง ซึง่มไีมก่ีร่าย การถกูกดราคา การรับซือ้แตไ่มห่มดทกุสว่น เหลา่นีเ้ป็นตน้ ซึง่ไมย้างพารา

เป็นไมท้ีถ่กูตอ้งตามกฎหมายในการน าไปแปรรปู และสง่ออก สามารถเพิม่รายไดใ้หก้บัชาวสวนยาง รวมถงึผูป้ระกอบ

กจิการโรงไมต้า่งๆ ได ้

 

 "ความรว่มมอืในครัง้นี ้จะด าเนนิงานบนพืน้ฐานความเขา้ใจอนัดตีอ่กนั และประสานผลประโยชนใ์นการพัฒนา 

พรอ้มรว่มมอืกนัแกไ้ขปัญหา อปุสรรค และรว่มด าเนนิการทกุวถิทีางเพือ่ใหบ้รรลตุามขอ้ตกลงเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

ของเกษตรกรชาวสวนยางและประเทศชาตโิดยรวม" 

 

นายธธีัช กลา่วเพิม่เตมิวา่ การยางแหง่ประเทศไทย พรอ้มสนับสนุน สง่เสรมิ ใหเ้กษตรกรรับรูข้อ้มลูและประโยชนจ์าก

การเขา้รว่มโครงการ และเป็นหน่วยงานทีร่ับสมคัรเกษตรกรและผูป้ระกอบธรุกจิอตุสาหกรรมไมย้างพาราทีส่นใจเขา้รว่ม

โครงการฯ ตลอดจน สนับสนุนขอ้มลูพืน้ฐานของเกษตรกร ขอ้มลูสวนยางพาราทีป่ระสงคจ์ะโคน่เพือ่ปลกูแทน ตลอดจน

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนโ์ดยความยนิยอมของเกษตรกรทีป่ระสงคเ์ขา้รว่มโครงการ  

 

 ดา้นนายนกิร ลขิติหวงัพาณชิย ์นายกสมาคมธรุกจิไมย้างพาราไทย กลา่ววา่ การรว่มมอืกนัระหวา่ง กยท. และ

สมาคมธรุกจิไมย้างพาราไทยในครัง้นี ้นอกจากจะเป็นประโยชนต์อ่ภาคเกษตรกร ซึง่ชว่ยใหเ้กษตรกรไดร้ับทราบวา่สนิคา้

ของตนขายไดใ้นราคาเทา่ไร โดยไมต่อ้งผา่นตัวแทนหรอืคนกลางทีจ่ะเขา้มากดราคาแลว้ ในสว่นของภาคอตุสาหกรรมก็

สามารถทราบตน้ทนุราคาวตัถดุบิ และปรมิาณวตัถดุบิทีแ่น่นอนในการผลติ ลดปัญหาคนกลางทีเ่ขา้มาป่ันราคาขึน้ลงได ้

เพราะนอกจากอตุสาหกรรมไมย้างแลว้ ยังมอีตุสาหกรรมพลังงานทดแทนน าไมย้างไปแปรรปูเป็นวูด้ พาเลท เป็น

พลังงานเชือ้เพลงิซึง่เป็นทีต่อ้งการมากในตลาดโลก จะสง่ผลใหไ้มย้างพาราเป็นผลผลติทีส่ามารถเพิม่รายไดใ้หก้บั

ประเทศชาตอิยา่งมหาศาล ทัง้นี ้องคค์วามรูท้ี ่กยท. ไดค้ดิสตูรในการค านวณตน้ทนุการผลติจากนักวชิาการซึง่ถอืไดว้า่มี

ความแมน่ย ามากอยูแ่ลว้ ถอืไดว้า่งานนีเ้ป็นผลงานชิน้โบวแ์ดงของ กยท. ทีเ่ป็นประโยชนอ์ยา่งสงูตอ่ธรุกจิอตุสาหกรรม

ไมย้างพาราทัง้ระบบ 

 

 “ทางสมาคมฯ จะสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการธรุกจิอตุสาหกรรมไมย้างพาราและผูท้ีส่นใจรับรูข้อ้มลู รวมไปถงึ

ประโยชนจ์ากการเขา้รว่มโครงการ พรอ้มจะเชญิชวนใหผู้ป้ระกอบการธรุกจิอตุสาหกรรมไมย้างพาราทีเ่ป็นสมาชกิ และ

เป็นเครอืขา่ยของสมาคมธรุกจิไมย้างพาราไทย สมคัรเขา้รว่มโครงการกบัการยางแหง่ประเทศไทยดว้ยเชน่กนั ทัง้นี ้

สมาคมจะสนับสนุนประชาสมัพันธข์อ้มลูวชิาการ ขอ้มลูการก าหนดราคา ขอ้มลูดา้นการตลาด ตลอดจนขอ้มลูอืน่ ๆ ใน

ธรุกจิอตุสาหกรรมไมย้างพาราทีเ่ป็นประโยชนเ์พือ่ด าเนนิการใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคแ์หง่ขอ้ตกลงความรว่มมอืฉบบันี้

ตอ่ไป"นายนกิร กลา่ว 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNPb17mlhMYCFUpaiAodmqEAmA&url=http%3A%2F%2Fwww.infoquest.co.th%2F%3Fturl%3D%2FHanah-Sleeveless-Asymmetrical-Hem-Dress%2FLCC62B05-101%2Cdefault%2Cpd.html%3Fdwvar_LCC62B05-101_color%3D101%26cgid%3Ddresses-by-category-gowns-evening&ei=fr13VdOkKMq0oQSaw4LACQ&bvm=bv.95277229,d.dGY&psig=AFQjCNGbc7MlRgIrNh4dGbuxLq0jBSBeVw&ust=1433997033309036


 

 

 

วนัท่ี  4  พ.ค.  60 
หัวข้อข่าว  กยท.เดินหน้าสร้างมาตรฐานซื้อขายไม้ยาง 

 

กยท.เดินหน้าสร้างมาตรฐานซื้อขายไม้ยาง 

 

กรุงเทพฯ  4 พ.ค. - กยท.จับมือสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราสร้างมาตรฐานการซ้ือขายไม้ยาง ราคาเหมาะสม และเป็นธรรม
ทั้งผู้ซ้ือและผู้ขาย 

  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการบริหารจัดการไม้ยางพารา นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท. เปิดเผยว่า กยท.ให้ความส าคัญสร้างมาตรฐานการซื้อ
ขายไม้ยางราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยแต่ละปีมีเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องโค่นยาง เพื่อด าเนินการ
ปลูกใหม่อาจปลูกแทนด้วยยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอ่ืน ซึ่ง กยท.ก าหนดเป้าหมายการโค่นยางปีละกว่า 400,000 ไร่ เพื่อให้
ผลผลิตมีคุณภาพน าไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นการบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานของยางพาราใน
ระบบด้วย ดังนั้น ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญมาก เพราะไม่ใช่เพียงจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะปลูกเท่านั้น แต่
ยังสามารถสร้างรายได้ในการโค่นไม้ยางได้อีกด้วย  

 “ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานจะด าเนินงานบนพ้ืนฐานความเข้าใจอันดีต่อกันและประสานผลประโยชน์ในการ
พัฒนา พร้อมร่วมมือกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และร่วมด าเนินการทุกวิถีทาง เพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่เกษตรกรชาวสวนยางและประเทศชาต”ิ นายธีธัช กล่าว 

 ผู้ว่าฯ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท.พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลและประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการและเป็นหน่วยงานที่รับสมัครเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ข้อมูลสวนยางพาราที่ประสงค์จะโค่นเพื่อปลูกแทน ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์โดยความยินยอมของเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

 ด้านนายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวว่า ทางสมาคมฯ จะส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผู้ที่สนใจรับรู้ข้อมูลและประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ พร้อมจะ
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
สมัครเข้าร่วมโครงการกับ กยท. โดยสมาคมจะสนับสนุนข้อมูลวิชาการ ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ในธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่เป็นประโยชน์เพื่อด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ีต่อไป 

.-ส านักข่าวไทย 



  

 

วันที ่ 4  พ.ค.  60 
หวัขอ้ขา่ว กยท. จัดเวทสีมัมนา
เครอืขา่ยผูผ้ลติน ้ายางสดฯ 

 

การยางฯ จดัเวทสีมัมนาเครอืขา่ยผูผ้ลติน า้ยางสดฯ ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้5 จงัหวดั 

การยางฯ จดัเวทสีมัมนาเครอืขา่ยผูผ้ลติน า้ยางสดฯ ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้5 จงัหวดั หวงัพฒันาตลาดน า้ยางสดท ัง้ระบบ 

เป็นเมอืงตน้แบบสามเหลีย่มแหง่ความม ัง่ค ัง่ ม ัน่คง ย ัง่ยนื 

วนันี ้(2 พฤษภาคม 2560) การยางแหง่ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัเวทสีมัมนา
เครอืขา่ยผูผ้ลติน า้ยางสดและพนกังานผูร้บัผดิชอบในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั
ชายแดนภาคใตท้ ัง้ 5 จงัหวดั ไดแ้ก ่สงขลา สตลู ปตัตาน ียะลา และนราธวิาส มเีกษตรกร

ชาวสวนยาง ตวัแทนกลุม่สถาบนัเกษตรกร และพนกังาน กยท. ทีเ่กีย่วขอ้งรวมประมาณ 140 

คน หวงัพฒันาตลาดน า้ยางสด ซึง่เป็นผลผลติหลกัของเกษตรกรชาวสวนยางในพืน้ทีภ่าคใต ้
ใหม้กีารพฒันาท ัง้ระบบสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลทีจ่ะพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เป็นเมอืงตน้แบบสามเหลีย่มแหง่ความม ัง่ค ัง่ ม ัน่คง ย ัง่ยนื ซึง่จะสง่ผลตอ่
เศรษฐกจิของชาตติอ่ไป ภายใตห้ลกัการเขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ทีเ่กดิจากความมสีว่นรว่มจาก
ทกุภาคสว่น ณ โรงแรม ล ี การเ์ดน้ส ์พลาซา่ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 

 นายธรีวฒัน ์เดชทองค า รองผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย ประธานการจดัสมัมนา

คร ัง้นี ้กลา่ววา่  การประชมุสมัมนาเครอืขา่ยผูผ้ลติน ้ายางสดและพนักงานผูรั้บผดิชอบในเขตพัฒนา

พเิศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนใต ้ไดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นไปตามแผนวสิาหกจิของการ

ยางแหง่ประเทศไทย (พ.ศ.  2560-2564) สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพัฒนายางพาราตลอดหว่งโซ่

อปุทาน และหว่งโซค่ณุคา่ เพือ่เป็นการปรับปรงุการผลติยางพารา สนับสนุนการผลติวัตถดุบิทีม่คีณุภาพ 
และพัฒนาระบบตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่ชว่ยในการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานพัฒนาสถาบนัเกษตรกร
ในการสรา้งเครอืขา่ยผูผ้ลติน ้ายางสด รวมไปถงึบทบาทส าคัญในการชว่ยขบัเคลือ่นนโยบายรัฐในการ
พัฒนายางพาราของประเทศ ซึง่จะเป็นการชว่ยแกปั้ญหาโดยการใชห้ลักความเขา้ใจ เขา้ถงึ และพัฒนา
เกษตรกรชาวสวนยางใหม้ปีระสทิธภิาพและสอดรับกบันโยบายรัฐบาล โดยมุง่หวังใหก้ลุม่สถาบนั
เกษตรกรใหค้วามรว่มมอืกนัเพือ่ยกระดับการพัฒนาเครอืขา่ยน ้ายางสดใหม้คีวามมัน่คง สามารถ
ด าเนนิงานดา้นตลาดยางพาราทัง้ระบบไดอ้ยา่งเกดิประโยชนส์งูสดุ และเป็นก าลังหลักทีจ่ะพัฒนาอาชพี
การท าสวนยางใหม้คีวามยัง่ยนื จะสง่ผลตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิชาต ิเพือ่รองรับและเชือ่มโยงการเตบิโต
ของตลาดยางพาราโลกในอนาคต 

  “ขอใหเ้กษตรกรชาวสวนยางทกุทา่น ไวว้างใจใน กยท. แมว้า่ เราจะเป็นองคก์รใหม ่ที่
เพิง่หลอมรวมกนั แตเ่รามคีวามพยายามอยา่งเต็มที ่เพือ่ความเป็นอยูท่ ีด่ขีองพีน่อ้งเกษตรกร
ชาวสวนยาง ลา่สดุ กยท.ไดม้กีารผลกัดนัคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิและสนบัสนนุสถาบนั
เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 ไดแ้ก ่การใหกู้ย้มืเงนิ เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัประกอบอาชพี
การท าสวนยางท ัง้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางและผูป้ระกอบกจิการ
ยางในการแปรรปูพฒันา รวบรวมผลผลติ  การจดัสวสัดกิารเพือ่เกษตรกรชาวสวนยาง ประสบ

ภยั ธรรมชาต ิและอืน่ๆ  การสง่เสรมิและสนบัสนนุสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ในการรวมกลุม่ 
และประกอบกจิกรรมตา่งๆ น าไปสูค่วามเขม้แข็งและย ัง่ยนื ซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา 
พรอ้มมผีลบงัคบัใชท้นัท ีเกษตรกรชาวสวนยางสามารถยืน่ค าขอไดแ้ลว้ท ัว่ประเทศ รวมถงึ
สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางและผูป้ระกอบกจิการยางเชน่กนั” นายธรีวฒัน ์กลา่วย า้ 

 



 ดา้นนายจ านลั เหมอืนด า เลขานกุารผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล (ครม.สว่นหนา้)  เปิดเผยวา่ 

ตามมตทิีป่ระชมุคณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ 4 ตลุาคม 2559กอ่ใหเ้กดิโครงการเมอืงตน้แบบสามเหลีย่มแหง่

ความมัง่คั่ง มัน่คง ยัง่ยนื ประกอบดว้ย อ าเภอเบตง อ าเภอสไุหงโกลก อ าเภอหนองจกิ ซึง่จะเชือ่มโยง
ภาคการเกษตร อตุสาหกรรม และการพาณชิย ์เพือ่การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษ จังหวัดชายแดน
ภาคใตข้องไทยทัง้ในเรือ่ง การคมนาคม เศรษฐกจิ สงัคม โดยมุง่เนน้เขา้สูก่ารพัฒนายคุใหม ่ไทยแลนด ์
4.0 ภายในปี 2560-2562 โดยมผีูแ้ทนพเิศษของรัฐบาลจากหน่วยงานตา่งๆ มาเป็นคณะกรรมการ 7 กลุม่

ภารกจิงาน  ประกอบดว้ย 1. งานรักษาความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 2.งานอ านวยความยตุธิรรม

และเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ 3. งานสรา้งความเขา้ใจทัง้ในและตา่งประเทศ/เรือ่งสทิธมินุษยชน 4.งาน

การศกึษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 5. งานพัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคณุภาพชวีติประชาชน 

6. งานเพิม่ประสทิธภิาพภาครัฐ และการขบัเคลือ่นนโยบาย 7. งานแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้

โดยสนัตวิธิ ีเหลา่นีล้ว้นมผีลตอ่การอยูร่ว่มกนั เขา้ใจกนัและไมแ่ตกแยกกนั ซึง่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความ
รว่มมอืจากประชาชน จงึจะท าใหค้วามเป็นอยูข่องคนไทยทกุคนดขีึน้ 

 นายจ านลั กลา่วเพิม่เตมิวา่ ปัญหาทีส่ าคัญของภาคเกษตรกรไทยทีนั่บวา่เป็นสว่นหนึง่ทีท่ าให ้

เกดิผลกระทบตอ่ผลผลติและราคาทีต่ามมา และเป็นทีส่ัง่สมมาอยา่งยาวนาน น่ันคอื คา่นยิม ทัศนคติ
เดมิของเกษตรกร ประกอบกบัระบบราชการไทยทีค่อ่นขา้งลม้เหลวในการสง่เสรมิแบบใหฟ้ร ีเนน้ปรมิาณ
แจกจา่ยใหเ้ยอะแตไ่มใ่หค้วามส าคัญเรือ่งคณุภาพ ท าใหผ้ลผลติทีอ่อกสูต่ลาดอาจมคีณุภาพต ่ากวา่ที่
ควรจะเป็น หรอืไมส่ามารถผลติผลผลติออกมาใหเ้กดิประโยชนไ์ด ้เชน่ การรับแจกเมล็ดพันธุผั์ก พันธุ์
พชื พันธุส์ตัว ์เป็นตน้ ฉะนัน้ เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐานออกมาจ าหน่าย
สูท่อ้งตลาด แนวทางการสง่เสรมิใหภ้าคเกษตรรวมกลุม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อาชพีการท าสวนยาง 
นอกจากจะไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้และพัฒนาอาชพีแลว้ ยงัสรา้งความเขม้แข็งและเกดิอ านาจตอ่รองจาก
ผูซ้ ือ้ได ้ภาครัฐจงึจ าเป็นตอ้งผลักดันใหเ้กษตรกรรวมกลุม่ใหม้าก 

  

  



 วนัท่ี  5  พ.ค.  60 
หัวข้อข่าว  พัฒนาตลาดน้ ายางสดชายแดนใต้มุ่งสร้างเมือง
ต้นแบบสามเหลี่ยมความมั่งคั่ง-มั่นคง-ยั่งยืน 

พัฒนาตลาดน้ ายางสดชายแดนใต้มุ่งสร้างเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมความมั่งคั่ง-มั่นคง-ยั่งยืน 

หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 

 นายธีรวัฒน์ เดชทองค า รองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ร่วมจัดการสัมมนา

เครือข่ายผู้ผลิตน้ ายางสด และพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด เพื่อเป็นการ

ปรับปรุงการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบตลาดให้มีประสิทธิภาพ ช่วยขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานพัฒนาสถาบันเกษตรกรในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตน้ ายางสด รวมไป ถึงบทบาทส าคัญในการช่วยขับเคลื่อน

นโยบายรัฐในการพัฒนายางพาราของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาโดยการใช้หลักความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

เกษตรกรชาวสวนยางให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งหวังให้กลุ่มสถาบันเกษตรกรให้ความร่วมมือกัน

เพื่อยกระดับการพัฒนาเครือข่ายน้ ายางสดให้มีความมั่นคง สามารถด าเนินงาน ด้านตลาดยางพาราทั้งระบบได้อย่างเกิด

ประโยชน์สูงสุด และเป็นก าลังหลักท่ีจะพัฒนาอาชีพการท าสวนยางให้มีความยั่งยืน จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ เพื่อ

รองรับและเช่ือมโยงการเติบโตของตลาดยางพาราโลกในอนาคต 

 ด้าน นายจ านัล เหมือนด า เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ครม.ส่วนหน้า) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ก่อให้เกิดโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ประกอบด้วย 

อ าเภอเบตง อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอหนองจิก ซึ่งจะเชื่อมโยงภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ เพื่อการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยท้ังในเรื่อง การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม โดยมุ่งเน้นเข้าสู่การพัฒนายุค

ใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 ภายในปี 2560-2562 โดยมีผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการ 7 กลุ่ม

ภารกิจงาน ประกอบด้วย 1.งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.งานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยา ผู้ได้รับ

ผลกระทบ 3.งานสร้างความเข้าใจท้ังในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน 4.งานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.

งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6.งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย 7.

งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการอยู่ร่วมกัน เข้าใจกันและไม่แตกแยกกัน ซึ่ง

จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงจะท าให้ความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนดีขึ้น 

 ทั้งนี้ ปัญหาส าคัญของภาคเกษตรกรไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตและราคาที่ตามมา และเป็น

ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน นั่นคือ ค่านิยม ทัศนคติเดิมของเกษตรกร ประกอบกับระบบราชการไทยท่ีค่อนข้างล้มเหลวในการ

ส่งเสริมแบบให้ฟรี เน้นปริมาณแจกจ่ายให้เยอะแต่ไม่ให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพ ท าให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอาจมีคุณภาพต่ า

กว่าที่ควรจะ เป็น หรือไม่สามารถผลิตผลผลิตออกมาให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การรับแจกเมล็ดพันธ์ุผัก พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็น

ต้น ฉะนั้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานออกมาจ าหน่ายสู่ท้องตลาด แนวทางการส่งเสริมให้ภาค

เกษตรรวมกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพการท าสวนยาง นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาอาชีพแล้ว ยังสร้าง

ความเข้มแข็งและเกิดอ านาจต่อรองจากผู้ซื้อได้ ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มให้มาก 
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วนัท่ี  2  พ.ค.  60 
หัวข้อข่าว  กยท. พัฒนาตลาดน้ ายางสด ท้ังระบบ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

 

 

กยท. พัฒนาตลาดน้ ายางสด ทั้งระบบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                

การยางแห่งประเทศไทย เวทีสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ ายางสดและพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีเกษตรกรชาวสวนยาง ตัวแทน
กลุ่มสถาบันเกษตรกร และพนักงาน กยท. ที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 140 คน หวังพัฒนาตลาดน้ ายางสด ซ่ึงเป็นผลผลิต
หลักของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ ให้มีการพัฒนาทั้งระบบสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่งค่ัง มั่นคง ยั่งยืน ซ่ึงจะส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชาติต่อไป ภายใต้หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ที่เกิดจากความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 นายธีรวัฒน์  เดชทองค า รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วง
โซ่คุณค่า เพื่อเป็นการปรับปรุงการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาสถาบันเกษตรกรในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตน้ ายางสด 
รวมไปถึงบทบาทส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนายางพาราของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาโดย
การใช้หลักความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับนโยบายรัฐบาล 
 
 โดยมุ่งหวังให้กลุ่มสถาบันเกษตรกรให้ความร่วมมือกันเพื่อยกระดับการพัฒนาเครือข่ายน้ ายางสดให้มีความมั่นคง  
สามารถด าเนินงานด้านตลาดยางพาราทั้งระบบได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นก าลังหลักท่ีจะพัฒนาอาชีพการท าสวน
ยางให้มีความยั่งยืน จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชาต ิเพื่อรองรับและเช่ือมโยงการเติบโตของตลาดยางพาราโลกในอนาคต  
รวมไปถึงบทบาทส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนายางพาราของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาโดย
การใช้หลักความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับนโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 



  “ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางทุกท่าน ไว้วางใจใน กยท. แม้ว่า เราจะเป็นองค์กรใหม่ ที่เพ่ิงหลอมรวมกัน แต่เรามี
ความพยายามอย่างเต็มที ่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ล่าสุด กยท.ได้มีการผลักดันค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 ได้แก่ การให้กู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับประกอบอาชีพ
การท าสวนยางท้ังเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางในการแปรรูปพัฒนา รวบรวม
ผลผลิต การจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ประสบภัย ธรรมชาต ิและอื่นๆ การส่งเสริมและสนับสนุนสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง ในการรวมกลุ่ม และประกอบกิจกรรมต่างๆ น าไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา พร้อมมีผลบังคับใช้ทันท ีเกษตรกรชาวสวนยางสามารถยื่นค าขอได้แล้วทั่วประเทศ รวมถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยางและผู้ประกอบกิจการยางเช่นกัน” นายธีรวัฒน์ กล่าวย้ า 
 
 นายจ านัล  เหมือนด า เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ครม.ส่วนหน้า) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ก่อให้เกิดโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ประกอบด้วย อ าเภอเบตง 
อ าเภอสุไหงโกลก อ าเภอหนองจิก ซึ่งจะเชื่อมโยงภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการพาณิชย ์เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยท้ังในเรื่อง การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม  
 

                  

 โดยมุ่งเน้นเข้าสู่การพัฒนายุคใหม ่ไทยแลนด์ 4.0 ภายในปี 2560-2562 โดยมีผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจากหน่วยงาน
ต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการ 7 กลุ่มภารกิจงาน  ประกอบด้วย 1. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.งานอ านวย
ความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 3. งานสร้างความเข้าใจท้ังในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน 4.งาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5. งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6. งานเพิ่ม
ประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย 7. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธ ี เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการ
อยู่ร่วมกัน เข้าใจกันและไม่แตกแยกกัน ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงจะท าให้ความเป็นอยู่ของคนไทยทุก
คนดีขึ้น  
 นายจ านัล  กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่ส าคัญของภาคเกษตรกรไทยท่ีนับว่าเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อ

ผลผลิตและราคาที่ตามมา และเป็นที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน นั่นคือ ค่านิยม ทัศนคติเดิมของเกษตรกร ประกอบกับระบบ

ราชการไทยท่ีค่อนข้างล้มเหลวในการส่งเสริมแบบให้ฟร ีเน้นปริมาณแจกจ่ายให้เยอะแต่ไม่ให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพ ท า

ให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอาจมีคุณภาพต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น หรือไม่สามารถผลิตผลผลิตออกมาให้เกิดประโยชน์ได ้เช่น การรับ

แจกเมล็ดพันธ์ุผัก พันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์เป็นต้น ฉะนั้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานออกมา

จ าหน่ายสู่ท้องตลาด แนวทางการส่งเสริมให้ภาคเกษตรรวมกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพการท าสวนยาง นอกจากจะได้

แลกเปลี่ยนความรู ้และพัฒนาอาชีพแล้ว ยังสร้างความเข้มแข็งและเกิดอ านาจต่อรองจากผู้ซื้อได ้ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องผลักดัน

ให้เกษตรกรรวมกลุ่มให้มาก 
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สถานการณ์ยางวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560   

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 71.28 บาท/กก. 

ปรับตัวสูงขึ้น 0.19 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 75.11 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลง 0.38 บาท/กก. โดยมีปัจจัยบวกมาจากปริมาณผลผลิตที่ยังคงออกสู่ตลาดน้อย 

ขณะที่ความต้องการซื้อของผู้ประกอบการในประเทศหรือโรงงานมีอยู่สูง อย่างไรก็ตาม

ราคาชี้น าตลาดล่วงหน้าโตเกียวที่ปิดท าการ 3 วันติดต่อกันและราคาน้ ามันที่ผันผวนใน

ทิศทางที่ปรับตัวลดลงยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจ ากัด 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


